

Số: 3726/STNMT-KHTC
V/v trả lời nội dung phản ánh của Nhân dân
trong tỉnh tháng 8 năm 2023

An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

Qua rà soát các nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Báo cáo số 800/BC-MTTQ-BTT ngày 31/8/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và tổng hợp ý kiến, báo cáo của UBND huyện An Phú và Ban Tôn giáo tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trong tỉnh tháng 8 năm 2023, như sau:

1. Đối với nội dung về “Tại thị trấn An Phú có 02 điểm sạt lở (tuyến quốc lộ 91C, đường Tôn Thất Tùng) ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Dư luận mong muốn ngành chức năng của tỉnh, huyện khảo sát và có giải pháp khắc phục nhanh, tránh để lâu sẽ thiệt hại nghiêm trọng hơn”.

- Về điểm sạt lở trên đường Tôn Thất Tùng:

Ngày 07 tháng 07 năm 2023, trên đường Tôn Thất Tùng, khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú xuất hiện 01 đoạn sạt lở lề đường với chiều dài khoảng 31m, chiều sâu sụp lún khoảng 1,0 - 1,5m và có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ăn sâu vào mặt đường, cắt đứt giao thông trên tuyến đường này.

Khi xảy ra sạt lở, UBND huyện An Phú đã thông báo hạn chế các loại xe tải không được lưu thông qua đoạn này, vận động chặt mé cây lớn, dọn dẹp cây trên bờ kênh, làm rào chắn, gắn đèn hai đầu vị trí sụp lún cảnh báo cho người dân biết khi qua lại tại khu vực này. Đồng thời giao cơ quan chuyên môn khảo sát và khắc phục khẩn cấp đoạn sạt lở này. Đến nay, đoạn sạt lở đã được gia cố xong, đảm bảo lưu thông cho phương tiện có tải trọng nhỏ hơn 2,5T.

- Về điểm sạt lở Quốc lộ 91C:

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, trên Quốc lộ 91C thuộc tổ 20, khóm An Thạnh, thị trấn An Phú (cách cây xăng An Thạnh về thượng nguồn khoảng 200m), xuất hiện vết rạn nứt với chiều dài khoảng 40m, chiều rộng vết nứt khoảng 0,1- 0,2m, vị trí rạn nứt cách chân taluy Quốc lộ 91C khoảng 8m về phía bờ sông chưa ảnh hưởng đến kết cấu nền đường, vẫn đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, vị trí rạn nứt nằm trong sàn nhà dân làm ảnh hưởng trực tiếp đến 05 căn nhà.

Qua đó, UBND huyện An Phú đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND thị trấn An Phú tiến hành chặt mé những cây lớn và vận động các hộ dân di dời

để đảm bảo tính mạng và tài sản nhưng 05 hộ này không có chỗ để di dời. Địa phương tiếp tục theo dõi tình hình rạn nứt và tiếp tục vận động các hộ dân di dời. Đồng thời, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện An Phú đã báo cáo tình hình trên đến Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang.

2. Đối với nội dung về “*Các sư trụ trì chùa Nam tông Khmer trên địa bàn thị xã Tịnh Biên mong muốn chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh, huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa những lò hỏa táng đã bị hư hỏng nặng, có nơi không còn sử dụng được*”.

Qua đối chiếu Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam. Việc sửa chữa lò hỏa táng không nằm trong quy định. Do đó, không có cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ theo quy định.

3. Đối với nội dung về “*Tình trạng khai thác cát vượt quá số lượng cho phép của ngành chức năng, không chỉ gây xói mòn, sạt lở bờ sông, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai,... mà còn làm mất lòng tin của Nhân dân; những khu vực bị sạt lở, người dân bị mất đất, mất nhà, tính mạng cũng bị đe dọa. Dư luận mong muốn các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phép khai thác cát và việc thực hiện của các doanh nghiệp khai thác để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm*”.

Thời gian qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản luôn được Tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm: UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 1495/CT-UBND ngày 29/06/2020 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát sông, cát núi) trên địa bàn tỉnh An Giang; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/10/2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang và ban hành các văn chỉ đạo về lập điểm giám sát tại điểm nóng có khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh; công bố danh mục các địa phương còn tình trạng khai thác cát sông, cát núi trái phép; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các bãi, vựa chứa cát sông và tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông, cát núi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Phối hợp với các Đoàn kiểm tra Liên ngành cấp huyện và Tổ kiểm tra cấp xã cùng các ngành chức năng cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, vẫn tiếp tục thực hiện tăng cường quản lý việc khai thác cát trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo UBND tỉnh, cụ thể như sau: Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản trên đường thủy nội địa tỉnh năm 2023; Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 683/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1107/UBND-KTN ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh về khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1234/UBND-KTN ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương tham mưu bố trí nguồn cát phục vụ các dự án ĐTXD công trình đường bộ cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh. Nhằm kiểm soát, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh đã ký Kế hoạch số 427/KH-CAT-CT-STNMT ngày 14/3/2023 về việc phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản trên đường thủy nội địa tỉnh An Giang năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 27/03/2023.

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác cát sông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho triển khai thực hiện “Đề án xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản” tại Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viettel An Giang – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội thực hiện lắp đặt hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản và đã thực hiện lắp 7 camera giám sát (Tân Châu: 02, An Phú: 01, Chợ Mới: 03, Long Xuyên: 01) tại các địa bàn nơi có xảy ra hoạt động khai thác cát sông trái phép nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động khai thác cát trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viettel An Giang tiến hành phân quyền cán bộ theo dõi, quản lý phương tiện khai thác cát từ các đơn vị: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi có mỏ cát truy cập trang thông tin theo địa chỉ: gskhathaccat.angiang.gov.vn để theo dõi, giám sát. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023.

Kết quả, đến nay đang vận hành thử nghiệm hệ thống giám sát hành trình, phân quyền truy cập cho các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện nơi có hoạt động khai thác cát sông theo dõi, giám sát hoạt động của các phương tiện được cấp phép cũng như các đơn vị được cấp phép khai thác cát sông để quản

lý. Ngoài ra, thực hiện Công văn số 2123/VPUBND-KTN ngày 24/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xử lý đề xuất phương án trang bị màn hình giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với các khu vực khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viettel An Giang lắp đặt màn hình tivi giám sát tại 16 vị trí trên địa bàn 16 xã/phường/thị trấn nơi có khu mỏ khai thác cát. Màn hình tivi được lắp đặt ở trụ sở UBND cấp xã tại các vị trí tiện lợi, đảm bảo an toàn cho thiết bị, đồng thời thuận lợi cho người dân dễ nhìn tiếp cận, sử dụng và tham gia giám sát quá trình khai thác của đơn vị.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- UBND huyện An Phú;
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Khoáng sản, Nước và BDKH;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tô Hoàng Môn